

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đại biểu.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sáng ngày 18/6, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các vị trí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận, biểu dương và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến toàn thể cán bộ, nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh vì những cống hiến, đóng góp vào thành công tốt đẹp, toàn diện của cuộc bầu cử. Đồng chí đề nghị HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; mỗi đại biểu cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần phát triển nhanh kinh tế - xã hội của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân và cử tri trong tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ngày 23/5/2021 đạt 99,5%. Toàn tỉnh đã bầu được 9 đại biểu Quốc hội khóa XV, 62 đại biểu HĐND tỉnh, 312 đại biểu HĐND cấp huyện, 6.468 đại biểu HĐND cấp xã đúng cơ cấu, thành phần, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại. Những người được lựa chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là bầu các chức danh lãnh đạo của cơ quan HĐND, UBND theo đúng quy định của pháp luật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng thời đề nghị các cấp, các ngành phát huy kết quả thắng lợi của cuộc bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ tiêu kế hoạch của HĐND, UBND các cấp đã đề ra trong năm 2021 và

những năm tiếp theo. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này). Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử lần này khối lượng công việc lớn

trong thời điểm cùng lúc tỉnh phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt đúng vào thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo và cách làm sáng tạo, sự vận dụng linh hoạt và chủ động trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử nên cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp. Thắng lợi của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là một phép thử cho mỗi địa phương, đơn vị, là minh chứng cho những nỗ lực, cố gắng để có được thành công. Đồng chí nhấn mạnh một số điểm nổi bật, bài học kinh nghiệm, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức bầu cử. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử

tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Thái Bình, tuyên truyền về thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên

quyết đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát huy tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các nội dung mà cử tri đã phản ánh, kiến nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát huy vai trò, thực hiện quyền giám sát đối với UBND cùng cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương theo quy định.

THU HIỀN - THANH TÂM

Phát huy kết quả thắng lợi của cuộc bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

(Tiếp theo trang 1)

triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan nhằm lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử; chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ công tác bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát, được chú trọng. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh theo địa bàn được phân công đã rất trách nhiệm, chủ động, bám sát và nắm chắc tình hình; tích cực chỉ đạo, kiểm tra từ công tác chuẩn bị đến tổ chức bầu cử. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch nhằm bảo đảm tổ chức thành công bầu cử, bảo đảm tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

Thành phần có tính đại diện cao. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật, phát huy cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đại diện. Các ứng cử viên chính thức đều là người tiêu biểu, có uy tín và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người xứng đáng, tiêu biểu nhất để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai bài bản, chu đáo, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh, bảo đảm đúng tiến độ, phát huy dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Thứ tư, công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và tổ chức bầu cử được thực hiện bài bản, chu đáo từ khâu ban hành các văn bản hướng dẫn và tài liệu bầu cử đến khâu thành lập các tổ bầu cử với số lượng theo quy định (trong điều kiện dịch bệnh không chỉ theo số lượng quy định mà còn có phương án nhân sự dự phòng để kịp thời thay thế trong trường hợp cần thiết), tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho thành viên ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử, bố trí các tổ bầu cử lưu động bảo đảm cho các cử tri đang điều trị bệnh, đang cách ly do dịch Covid-19, người tuổi cao, sức yếu được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách thuận lợi, an toàn nhất; việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất khác cũng bảo đảm chu đáo, sáng tạo. Thủ tục khai mạc tại các điểm bầu cử được thực hiện ngắn gọn nhưng bảo đảm nghiêm trang, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các vị chức sắc tôn giáo, các

nhân sĩ trí thức tiêu biểu, các cụ cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, tạo sự lan tỏa tích cực đến mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn nhiệm kỳ trước. Thứ năm, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử được đặc biệt chú trọng, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Thứ sáu, cuộc bầu cử có sự tham gia, vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp Nhân dân, trong đó đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cơ sở. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có đóng góp lớn vào cuộc bầu cử xứng đáng được khen thưởng, biểu dương kịp thời. Chúng ta trân trọng, đánh giá cao trách nhiệm, sự tâm huyết của các đồng chí cán bộ tham gia và làm công tác bầu cử; các cán bộ ở cơ sở, nhất là thành viên các tổ bầu cử ở các thôn, tổ dân phố đã không quản ngại khó khăn, vất vả sớm khuya để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Với tinh thần trách nhiệm rất cao, tất cả các khu vực bỏ phiếu đều tuân thủ rất nghiêm quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; các đồng chí làm tốt công tác kiểm phiếu, tổng hợp, thống kê, đánh giá bước đầu kết quả bầu cử. Có những đồng chí phải thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung của tỉnh; nhiều đồng chí đã mang hòm

phiếu, phiếu bầu đến tận tay những người đang thực hiện cách ly, người tuổi cao, sức yếu... Chúng ta trân trọng biết ơn sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, với tinh thần trách nhiệm rất cao đã quan tâm sâu sắc đến cuộc bầu cử, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân của mình với trách nhiệm cao nhất. Điều đó là minh chứng rõ nét nhất cho niềm tin và nguyện vọng của Nhân dân đối với Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp và các đại biểu Nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến toàn thể cán bộ, Nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh vì những cống hiến, đóng góp vào thành công tốt đẹp, toàn diện của cuộc bầu cử vừa qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến cho cử tri về cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu và tổ chức mạn đàm về tiểu sử người ứng cử ở một số địa phương còn hạn chế; một số ít đơn vị cấp xã hoặc bầu đủ nhưng chưa đúng cơ cấu, thành phần dự kiến... Thưa các vị đại biểu; Thưa các đồng chí!

Thành công của cuộc bầu cử đã cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Chúng ta vui mừng với kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời cũng nhận rõ nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bầu cử thành công chính là lúc chúng ta đồng lòng bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Mỗi đại biểu cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần phát triển nhanh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Nhân dân và cử tri trong tỉnh. Trước mắt, chúng ta cần chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là bầu các chức danh lãnh đạo của cơ quan HĐND, UBND theo đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành cần phát huy kết quả thắng lợi của cuộc bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ tiêu kế hoạch của HĐND, UBND các cấp đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, tôi xin chúc mừng các vị đại biểu đại biểu khóa XIV đơn vị tỉnh Thái Bình, các vị đại biểu HĐND các cấp trong toàn tỉnh đã hoàn thành trọng trách của mình và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các vị trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; xin chúc mừng các vị đại biểu đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng hôm nay. Thành công của cuộc bầu cử là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, giúp chúng ta tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!